

Y Tịch, ngày 01 tháng 4 năm 2024

## THƯ NGỎ

### Ủng hộ, tài trợ đội bóng đá Nữ Xã Y Tịch

#### **Kính gửi:**

- Các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình kinh doanh trên địa bàn xã Y Tịch;
- Các mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn xã;
- Những người hâm mộ bóng đá trong và ngoài xã, những người con xa quê hương xã Y Tịch.

Lời đầu tiên thay mặt Ủy ban nhân dân xã Y Tịch xin gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng!

Kính thưa quý vị!

Trong những năm qua, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao của xã Y Tịch đã từng bước được duy trì và phát triển, đặc biệt là môn Bóng đá Nữ trong nhiều năm trở lại đây đã được tổ chức thường niên tạo được không khí vui tươi, phấn khởi cho bà con nhân dân. Với mục tiêu cùng chung sức đẩy mạnh các hoạt động và xây dựng phong trào tập luyện thể dục, thể thao tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho đông đảo nhân dân, đồng thời hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” để nâng cao thể lực, trí tuệ giúp tránh xa các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

Được sự nhất trí của Đảng ủy, HĐND xã, năm 2024 UBND xã thành lập đội bóng đá Nữ gồm 16 cầu thủ, tổ chức tập luyện và tham gia thi đấu môn Bóng đá Nữ 7 người do UBND huyện Chi Lăng tổ chức lần đầu tiên. Tuy nhiên, nguồn kinh phí của xã còn hạn hẹp, khó khăn do xã vừa tổ chức xong giải bóng đá Nam, Nữ mừng đảng, mừng xuân Giáp Thìn 2024; với truyền thống đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái, UBND xã Y Tịch kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các hộ kinh doanh, mạnh thường quân, những người hâm mộ bóng đá trong và ngoài xã, những người con Y Tịch sống xa quê hương cùng chung tay ủng hộ cho đội bóng đá Nữ xã Y Tịch để đội bóng tham gia giải đấu đạt kết quả tốt nhất.

Các thông tin ủng hộ, đóng góp nhận được của Quý vị sẽ được thể hiện bằng phiếu thu, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, niêm yết công khai tại Trụ sở UBND xã, thông báo trên loa truyền thanh của xã và các phương tiện thông tin khác.

Mọi đóng góp, ủng hộ của các tập thể, cá nhân về tiền mặt và hiện vật xin gửi về: UBND xã Y Tịch.

**Thời gian tiếp nhận ủng hộ, đóng góp:** Từ ngày 27/3/2024 cho đến khi kết thúc giải 27/4/2024.

***Địa điểm tiếp nhận ủng hộ:*** Tại trụ sở UBND xã Y Tịch hoặc chuyển kinh phí hỗ trợ ủng hộ, đóng góp vào tài khoản.

Ông **Lý Văn Hạnh**, Công chức VH-XH xã phụ trách hậu cần đội bóng Nữ xã Y Tịch. SĐT: **0918.340338**. Số tài khoản: **8412215055560** chủ tài khoản **Lý Văn Hạnh**, ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Chi Lăng.

Bà **Hoàng Thị Huyền**, Chủ tịch Hội LHPN xã, người phụ Trách. SĐT : **0358136505**.

Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đã luôn ủng hộ, đóng góp và chia sẻ khó khăn cùng đội bóng xã nhà./.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Mai Việt Lào**